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สามัญ สมัย 4 ปี 2565 _25 ต.ค.2565 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วัน  อังคาร  ที่   25  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ ์ กุลธรดิลก ประธานสภา  อบต .บ้ านตุ่ น /

สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่11 
สมศักดิ์  กุลธรดิลก  

2 นายประยูร ใจบาล รองประธานสภาฯ/ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที ่4 

ประยูร  ใจบาล  

3 นายธีรศักดิ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 1 ธีรศักดิ์  เสธา  
4 นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 2 จ าเริญ ใหม่ต๊ะ  
5 นายวิชัย แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 3 วิชัย  แก้วก้อน  
6 นายวิชาติ รูปศิริ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 5 วิชาติ  รูปศิริ  
7 นายอภิเดช วงศ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 6 อภิเดช วงศ์แก้ว  
8 นายทิวากรณ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 7 ทิวากรณ์ เสธา  
9 นายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 8 ชาติชาย อูปแก้ว  

10 นายอิ่นแก้ว ใจสืบ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 9 อ่ินแก้ว  ใจสืบ  
11 นางกาบจันทร์ แท่งยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 10 กาบจันทร์  แท่งยา  
12 นายมนตรี นทีนาถวรกุล ปลัด อบต./ เลขานุการสภา อบต.

บ้านตุ่น 
มนตรี นทีนาถวรกุล  

 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - - 

 
ผู้ขาดประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบาล บุญก  า นายก อบต.บ้านตุ่น บาล บุญก  า  
2 นายณัฐพล วงศ์ษาคม รองนายก อบต.บ้านตุ่น ณัฐพล วงศ์ษาคม  
3 นายอ านวย ไทยกุล เลขานุการนายก อบต.บ้านตุ่น อ านวย ไทยกุล  
4 นางสุภา วงค์ช่างเงิน รองปลัด อบต.บ้านตุ่น สุภา  วงค์ช่างเงิน  
5 นางนงเยาว์ หัวน  า ผู้อ านวยการกองคลัง นงเยาว์ หัวน  า  
6 นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าส านักปลัด คมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ  
7 สิบเอกจักริน จิตปลื ม ผู้อ านวยการกองช่าง จักริน จิตปลื ม  
8 น.ส.เรณุกา  สืบด้าย นักจัดการงานทั่วไป ชก. เรณุกา สืบด้าย  
9 นางจารุณี พากเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จารุณี พากเพียร  

10 น.ส.เสาวลักษณ ์ ห้วยลึก นักวิชาการสาธารณสุข  เสาวลักษณ์  ห้วยลึก  
11 นายนนธิวัฒน์ ค าโล นักพัฒนาชุมชน นนธิวัฒน์  ค าโล  
12 น.ส.สุนันทา หลักฐาน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สุนันทา  หลักฐาน  
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เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นพร้อมแล้ว นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นแล้ว รวมทั งหมด 11 คน ปรากฎว่ามผีู้มาประชุม จ านวน 11 คน  ไม่มีผู้ลาประชุม ไม่มี
ผู้ขาดประชุม  และมีจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้เรียนเชิญ นายสมศักดิ์  กุลธรดิลก  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเลขานุการสภา อบต.  
อ่านประกาศของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.  2565  ความว่า 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 

************************************** 

  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ครั งแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.๒๕64  
ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565  ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4  ตั งแต่วันที่  16 - 30  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65   มีก าหนด ๑๕ วัน นั น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นจึงขอประกาศ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  มีก าหนด 15 วัน 
นับตั งแต่วันที่  16 – 30 ตลุาคม  พ.ศ. 2565  ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอ
เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 
                     ลงชื่อ  สมศักดิ์  กุลธรดิลก    

( นายสมศักดิ์  กุลธรดิลก ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 

 

ทีป่ระชุม  - รับทราบ 

 

เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น ล าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 

 

 



4 
 

สามัญ สมัย 4 ปี 2565 _25 ต.ค.2565 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณส าหรับการประชุมครั งที่ผ่านมาจนส าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่  15  สิงหาคม  2565 ) 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2565  เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกท่านอ่านเป็นการล่วงหน้าแล้วมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ (ท่ีประชุมไม่มีการเสนอขอแก้ไข)  หากไม่
มีถือว่ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว  ครับ 

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการเสนอขอแก้ไข 
ด้วยจ านวนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่รับรอง 0 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภา 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น      ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งแบบกระทู้ถามไปให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนั น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. บ้านตุ่น  ยื่นเรื่องกระทู้ถามต่อ
ผู้บริหาร 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1  ญัตติขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

ตุ่น จ านวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนทีต่ าบลบ้านตุ่น 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น การพิจารณาการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น เพ่ือ
แต่งตั งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบล
บ้านตุ่น ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องชี แจงรายละเอียดครับ 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต./ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบลบ้านตุ่น หมดวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงต้องมีการแต่งตั งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ ขึ นใหม่  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของ อปท. เป็น
ประธาน, และคณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวน 2 คน, 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาฯ มอบหมาย จ านวน 2 คน,หัวหน้า

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั งขึ นพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระนี ไม่มี  
ที่ประชุม รับทราบ 
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หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น จ านวนไม่เกิน 2 คน, อสม. 
จ านวน 2 คน, ผู้แทนหมู่บ้าน ไม่เกิน5 คน, ผู้แทนของศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระที่อยู่ในท้องถิ่น(ถ้า
มี), ปลัด อปท. เป็นกรรมการและเลขานุการ , ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากอง
สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนที่ผู้บริหารมอบหมาย เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้าหน่วยกองคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยการคลั งที่
ผู้บริหารสูงสุดของ อปท.มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ซึ่งผู้ที่
ได้รับการแต่งตั งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับตั งวันที่ออกค าสั่งแต่งตั ง 

ดังนั น  เพ่ือให้การแต่งตั งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบลบ้านตุ่นเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นพิจารณามอบหมาย/คัดเลือกสมาชิกสภาฯ 
จ านวน 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ต่อไป  

ข้อกฏหมาย... 
ข้อ 12 และข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 13 กันยายน  2561 จึงขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ เพียงเท่านี    

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ที่ได้น าเรียนรายละเอียดต่อท่ีประชุม มีท่านใดจะ
สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับหากไม่มีท่านใดสอบถาม ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจงในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกสมาชิก
สภาฯ เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ครับ 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต./ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที่เคารพ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ผม นายมนตรี นทีนาถวรกุล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตุ่น  ขอเรียนชี แจงถึงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 105  “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 ข้อ 
104   สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร” 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื นที่ต าบลบ้านตุ่น นั นก็มีความสอดคล้องกับระเบียบข้อนี   ครับ    

วิธีการคัดเลือกก็กระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ให้น า
ความในข้อ  8 และข้อ 12   มาใช้โดยอนุโลม  ครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นที ่ได้
แจ้งข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ  ล าดับต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นได้เสนอชื่อ คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบลบ้านตุ่น   คนที่ 1  ขอเชิญครับ 
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นางกาบจันทร์ แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ทุก
ท่าน ขอเสนอ นายชาติชาย  อูปแก้ว  สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นหมู่ที่ 8 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
นายธีรศักดิ์ เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ทุก
ท่าน ขอเป็นผู้รับรอง การเสนอของ นางกาบจันทร์ แท่งยา  สมาชิกสภา อบต.
บ้านตุ่นหมู่ที่ 10 

นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ทุก
ท่าน ขอเป็นผู้รับรอง การเสนอของ นางกาบจันทร์ แท่งยา  สมาชิกสภา อบต.
บ้านตุ่นหมู่ที่ 10 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น บัดนี  นางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
หมู่ที่ 10  ได้เสนอ  นายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตุ่น หมู่ที่ 8 และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น จ านวน  2 
ท่าน ให้การรับรองครบแล้ว 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้ อ่ืนที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่
ต าบลบ้านตุ่น คนที่ 1 อีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ   

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก  
ผมก็ขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบคัดเลือก นายชาติชาย  อูปแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบลบ้าน
ตุ่น คนที่ 1 ด้วยคะแนน 10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นได้เสนอชื่อ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบลบ้านตุ่น   
คนที่ 2  ขอเชิญ  ครับ 

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ทุก
ท่าน ขอเสนอ นางกาบจันทร์  แท่งยา  สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นหมู่ที่ 10 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ทุก
ท่าน ขอเป็นผู้รับรอง การเสนอของ นายชาติชาย  อูปแก้ว  สมาชิกสภา อบต.บ้าน
ตุ่นหมู่ที่ 8 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ทุก
ท่าน ขอเป็นผู้รับรอง การเสนอของ นายชาติชาย  อูปแก้ว  สมาชิกสภา อบต.บ้าน
ตุ่นหมู่ที่ 8 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น บัดนี  นายชาติชาย  อูปแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่
ที่ 8  ได้เสนอ  นางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ตุ่น หมู่ที่ 10 และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น จ านวน  2 ท่าน 
ให้การรับรองครบแล้ว 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้ อ่ืนที่
เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่
ต าบลบ้านตุ่น คนที่ 2 อีกหรือไม่  ถ้ามกี็ขอเชิญครับ   

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีก  
ผมก็ขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบคัดเลือก นางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบลบ้าน
ตุ่น คนที่ 2 ด้วยคะแนน 10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น สรุปมติที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ตุ่น  จ านวน  2 ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื นที่ต าบลบ้านตุ่น ดังนี  

ล าดับที่ 1. นายชาติชาย  อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 8 
ล าดับที่ 2. นางกาบจันทร์  แท่งยา  สมาชิกสภา  อบต.บ้านตุ่นหมู่ที่ 10 
ซึ่งจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแต่งตั งตามระเบียบกฎหมาย

ต่อไป และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
  
 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ดังนี้ 
1.  อาคารศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านตุ่น 

(ศพอส.) จ านวน 1 หลัง 
2.  ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร  จ านวน 1 ชุด 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น การขอความเห็นชอบการรับโอนครุภัณฑ์ทั งสองรายการ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ขอเชิญนายก อบต. หรือเจ้าหน้าที่ อบต.ชี แจง
รายละเอียด 

นางนงเยาว์  หัวน  า 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วยส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จะส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตผู้สูงอายุต าบลบ้านตุ่น (ศพอส.) จ านวน 1 หลัง 
ราคา 790,000 บาท และส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา จะส่งมอบตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จ านวน 1 ชุด ราคา 17,000 บาท และ
ตู้อบจะให้กลุ่มอาชีพบ้านบัวยืมใช้ครุภัณฑ์ต่อไป  ทั งนี ได้แต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ที่ได้รับโอนแล้ว ผลการตรวจสอบมีสภาพดี พร้อมใช้งาน  
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับเอา
เป็นครุภัณฑ์ของ อบต.บ้านตุ่นต่อไป 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต./ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอน าเรียน  
ข้อกฎหมาย  
ตามระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 4(3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วน
ท้องถิ ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรี  
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ   

ดังนั น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

อย่างไรก็ดี  เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิแก่ 
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย  ซึ่งการ
พิจารณางบประมาณของ อปท. เป ็นอ านาจของสภาท้องถิ ่น จ ึงม ีความ
จ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เรื่องดังกล่าว 

รายละเอียดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม  2561 เรื่อง  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การ
จ ัดซื  อจ ัดจ ้า งและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ  พ .ศ .  2560 และระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
ตามที่แจกให้แก่ผู้ประชุมทุกท่าน 

ดังนั น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จึงขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ ่นพิจารณารับเอาครุภัณฑ์ดังกล่าว 
เหตุผลที่ต้องขอความเห็นชอบเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลัง และปลัด อบต.บ้านตุ่น ที่ได้น าเรียนให้ที่
ประชุม  ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ อบต.บ้านตุ่น ขอเรียนสอบถามว่าตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถเคลื่อนที่ได้หรือไม่ และขอเชิญสมาชิกสภาอบต.บ้าน
ตุ่น ซักถาม ต่อไป 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตู้อบฯ มี
ล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนที่ได ้

นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เหตุใดจะส่ง
มอบตู้อบฯ ให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านบัว หากกลุ่มอาชีพหมู่บ้านอ่ืนประสงค์จะใช้
ครุภัณฑ์สามารถน าไปใช้ได้หรือไม ่

สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขออนุญาต
ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  เนื่องจากเดิมโครงการนี กลุ่มอาชีพ
ของบ้านบัวได้ขอโครงการไปยังส านักงานพลังงานจังหวัดพะเยา และทางกลุ่มได้
สมทบเงินบางส่วนเพ่ือจัดซื ออีก เป็นเงิน 3,000 บาท (โดยประมาณ) เพ่ือใช้ใน
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หากเป็นครุภัณฑ์ของ อบต.บ้านตุ่น แล้วจะให้กลุ่ม
เสนอเรื่องขอยืมครุภัณฑ์กับ อบต.บ้านตุ่นตามระเบียบพัสดุและทางกลุ่มต้อง
รับผิดชอบบ ารุง ดูแล รักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี   หากกลุ่มอาชีพ
หมู่บ้านอื่นประสงค์จะขอใช้ก็ย่อมกระท าได้ จึงขอน าเรียนให้ทราบ 
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้น าเรียนให้ที่ประชุม  ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.บ้านตุ่น 
ซักถาม (ที่ประชุมไม่มีการซักถามหรือเสนอเพ่ิมเติม)  จึงขอมติที่ประชุมต่อญัตติ
การรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น การลง
มต ิโดยขอให้ยกมือขึ นพ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านตุ่น ดังนี้ 

1.  อาคารศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านตุ่น 
(ศพอส.) จ านวน 1 หลัง 

2.  ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จ านวน 1 ชุด 
ด้วยจ านวน 10เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  

  
 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

2570) ครั้งท่ี 1 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาแห่ง

นี ต่อไป  
นางจารุณี  พากเพียร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   เนื่องจากการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื นที่รับผิดชอบ  ดังนั น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ,ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ. ข้อ 21/1 การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริการส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562เมื่อสภาท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้ว  
ให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า 30 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่
ได้น าส่งไปให้แก่สมาชิกสภา อบต.ไปแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาไป
ทีละหน้า หากผิดพลาดประการใดสามารถแก้ไขได้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขออนุญาต
ชี แจงเพ่ิมเติม ด้วยทุกโครงการที่เสนอมานั นได้ลงพื นที่และวัดพื นที่จริงพร้อมกับ
สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้านแล้ว โดยเป็นไปตามสภาพพื นที่ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพ่ือรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2567  ส าหรับถนนเส้นใหม่ที่ยังไม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขณะนี อยู่ระหว่างลงทะเบียนขอรหัสทางหลวงท้องถิ่นและเมื่อ
ได้รหัสทางหลวงท้องถิ่นแล้วจะท าการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  จึงขอ
น าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม 
นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอชื่นชมการ
ท างานของผู้อ านวยการกองช่างที่ออกส ารวจพื นที่จริง เพ่ือมิให้เกิดปัญหาภายหลัง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถามข้อสงสัยแต่ละรายการ (ที ่ประชุมไม่ม ีข้อ
ซักถาม) หากไม่มีสมาชิกสภา อบต. ซักถาม จึงขอมติในที่ประชุม ขอให้ทุกท่าน
ออกเสียงโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) ครั้งที่ 1  ด้วยจ านวน  10 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้ประชุมทุกท่านรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการ
ประชุมและพิจารณาในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ต่อไปด้วย และขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม (ระหว่างเวลา 14.00 – 14.15 น.) 

  
 5.4  ขอความเห็นชองร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  ว่า

ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.... 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี ต่อไป  
นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   ด้วยมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ทุกท่านโปรดดูเอกสารที่ได้แจกไปแล้ว ดังนี  

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี  และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้ หรือ
ด าเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า หรือให้ด าเนินการทั งสองกรณี ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น และ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้
ตามความประสงค์ของผู้ร้อง 

จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง 
วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดย
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องตามวรรคสอง จะก าหนดให้เกินสิบคนมิได้ 
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ
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เลือกตั งได้ การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าวให้กระท าได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

ดังนั น จึงจ าเป็นต้องจัดท าร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ...  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่ทุกท่าน 
จึงขอความเห็นชอบจากสภา อบต.บ้านตุ่นต่อไป 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม 
นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขึ นดอยหลวงปัจจุบันนี ต้องขออนุญาตส านักงานอุทยาน
แห่งชาติดอยหลวงทุกครั งหรือไม่ เนื่องจากเขาไม่ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติไว้และเมื่อ
นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื นที่ เขาถือว่าบุกรุกพื นที่ป่า จึงสร้างความสับสนแก่
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ด้วยดอยหลวงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาก
จะเข้าพื นที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น เดินดอยชมดาว ต้องขออนุญาตกับ
หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันนี หากนักท่องเที่ยวต้องการลูกหาบก็จะให้แจ้งกับเขา
ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการลูกหาบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.ที่น าเรียนชี แจง ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซักถาม 
นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน การออก
ข้อบัญญัติหนึ่ง ๆ เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วแต่ปรากฎว่าภายหลังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามได้เราสามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่  และการเสนอข้อบัญญัติต่าง ๆ หาก
ประชาชนไม่เข้าชื่อเสนอจะกระท าได้หรือไม ่จะกระท าด้วยวิธีการอ่ืนใดได้หรือไม่ 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 เกี่ยวกับข้อซักถามการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นสามารถกระท าได้ด้วยการเสนอโดย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ส าหรับระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นฯ ที่
น าเสนอในครั งนี จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ประชาชนทั่วไป หากข้อบัญญัติหนึ่ง ๆ 
เมื่อมีผลใช้บังคับแล้วแต่ภายหลังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือมีความล้าสมัย ก็
สามารถเสนอแก้ไขได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดูแหล่งที่มาแห่งการออก
ข้อบัญญัตินั น ๆ เช่น ข้อบัญญัตินั นเสนอโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเสนอแก้ไขก็ควรเป็นนายก อปท. เป็นต้น  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.ที่น าเรียนชี แจง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถามข้อ
สงสัย (ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม) หากไม่มีสมาชิกสภา อบต. ซักถาม จึงขอมติในที่
ประชุมแห่งนี  ขอให้ทุกท่านออกเสียงโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  ว่า
ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ....   
ด้วยจ านวน  10 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 เรื่องเสนอจากสมาชิกสภา อบต. 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ขอสอบถามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกี่ยวกับก าหนดการบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากมีโครงการเร่งด่วนที่ต้องการบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาฯ และจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
นางจารุณี  พากเพียร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 เนื่องจากแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นเพ่ิงประกาศใช้ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะท าการ
ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเดือน ธันวาคม  และจะเสนอสภา อบต.พิจารณา
เห็นชอบภายในเดือน มกราคม 2566 ต่อไป จึงขอน าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ขอสอบถาม เกี่ยวกับการบรรจุโครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟกิ่ง(สายดับ) 
ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2566 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 การติดตั งไฟฟ้าสาธารณะหรือ
ไฟกิ่ง(สายดับ) เนื่องจากขณะนี มีงบประมาณเพ่ือจะด าเนินการ จ านวน 200,000 
บาท โดยอาจจะขอโอนเงินงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่อุดหนุนส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจะขอทยอยติดตั งเป็นบางจุดเนื่องจากมีงบประมาณ
จ ากัด  ซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมสภา อบต.ในการประชุมครั งหน้า โดยก่อนการ
ประชุมสภาฯ จะประสานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประมาณการราคาซึ่ง
ราคานี จะยืนราคาเพียง 30 วันเท่านั น เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะด าเนินการ
ประสานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั งไฟฟ้าสาธารณะต่อไป จึงขอน าเรียน
ให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ขอสอบถาม เกี่ยวกับการก าจัดขยะในครัวเรือน เนื่องจากประมาณช่วงเดือน 
มกราคม ถึง เดือน เมษายน ทางจังหวัดจะให้งดเผาขยะ จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหา
แก่ชาวบ้าน ทั งนี  อบต.สามารถจัดซื อหรือก่อสร้างเตาเผาขยะได้หรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 การก่อสร้างเตาเผาขยะนั น ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องระบุว่าต้องมีพื นที่พร้อมด าเนินการ  ต้องตั งห่างจากชุมชน 
1,000 เมตร หรือ 1 กิโลเมตร การก่อสร้างหรือติดตั งเตาเผาขยะในพื นที่ต าบล
บ้านตุ่นมีความเป็นไปได้น้อยเพราะไม่มีพื นที่ที่เหมาะสม ส าหรับการก าจัดขยะ
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ขอให้ทางผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ หารือเพ่ือหาทางออกต่อไป  จึงขอน าเรียนให้
ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม (ที่ประชุมไม่มีเรื่อง
เสนอจากสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติม) หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 6.2  เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหาร 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี  ขอเชิญผู้บริหาร อบต. เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายบาล บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องแจ้งมี
ดังนี  

1.  เนื่องจากจังหวัดพะเยาแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบาย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้น าชุมชน ด าเนิน
โครงการก าจัดขยะเปียกในครัวเรือน และให้รายงานผลการด าเนินการไปยังอ าเภอ
เมืองพะเยา และจังหวัดพะเยาต่อไป ส าหรับวิธีด าเนินการปรากฎตามเอกสารที่ได้
แจกให้แก่ทุกท่าน  ในการนี จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่นทุกท่าน
ด าเนินการเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยและโปรดแจ้งฝ่ายปกครอง
ทราบด้วย 

ส าหรับการก่อสร้างเตาขยะได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและกองช่าง ศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน 
และพื นที่ด าเนินการ  แต่ขณะนี ทาง อบต.จะได้รับเตาเผาขยะจากส านักงาน
พลังงานจังหวัดพะเยา จ านวน 2 ชุด เป็นเตาเผาขยะขนาดเล็กเหมาะสมกับ
ครัวเรือน แต่ทั งนี ขอเน้นย  าให้ทุกท่านน าร่องด าเนินการก าจัดขยะเปียกก่อนเพราะ
เป็นนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

2. การติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกิ่ง (สายดับ)  เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณด าเนินการ จึงจะขอทยอยท าไปทีละจุดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะ
หาแหล่งงบประมาณจากที่ อ่ืนเพ่ือด าเนินการด้วย ซึ่งอบต.ยังให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องนี อยู่เสมอ 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรทุกเส้น(สายหลัก) ซึ่งเป็น
นโยบายของฝ่ายบริหาร ส าหรับถนนสายรองจะด าเนินการบดอัดลงหินคลุก  จึง
ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ประสานกับฝ่ายปกครองในหมู่บ้านของท่านในการ
ส ารวจและตรวจสอบพื นที่ด าเนินโครงการโดยมิให้ล่วงล  าพื นที่ของชาวบ้าน กรณี
พื นที่ใดท่ีมิได้เป็นที่ดินสาธารณะต้องโอนเป็นที่สาธารณะก่อนด าเนินการ 

4.  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หากท่านสมาชิกสภาฯ 
เห็นว่าเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ขอให้เสนอโครงการและประสานกับ
กองช่างเพ่ือตรวจสอบพื นที่ ซึ่งทาง อบต.อาจจะพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมของ 
อบต.บ้านตุ่น  ซึ่งมีงบประมาณ จ านวน 2,800,000  บาท 

ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญแจ้งเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม  
นายธีรศักดิ์ เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
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1. ตามที่ท่านนายก อบต.แจ้งยอดเงินสะสมเพ่ือจะใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
ให้แก่ชาวบ้านนั น ผมเห็นว่าทุกหมู่บ้านมีปัญหาอยู่แล้วแตกต่างกันออกไป จึงเห็น
ว่าควรใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและให้เพียงพอครบทุกหมู่บ้าน 

2. การติดตั งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน(สายดับ) ควรค านึงถึงความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านและมีความจ าเป็นจริง ๆ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด  เพราะแต่ละ
หมู่บ้านก็มีความต้องการเช่นกัน  จึงขอให้พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึง
ปัญหาอย่างแท้จริง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ตามท่ี อบต.บ้านตุ่น  ได้จัดท าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 โดยใช้จ่ายจากเงินสะสมของ อบต.บ้านตุ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง
ด าเนินการเสร็จสิ นแล้วนั น  แต่ขณะนี ถนนช ารุดจึงขอสอบถามว่ามีระยะเวลา
ประกันงานก่อสร้างและจะด าเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ อย่างไร 

สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านประธานสภาฯ/สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ตามท่ีท่านแจ้ง
ถนนช ารุด ขอให้ท่านท าหนังสือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ นมายัง อบต.บ้านตุ่นก่อนเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบระยะเวลาประกันงานก่อสร้างและจะด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนให้ต่อไป 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ด้วยหมู่บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ยังต้องการโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ อีกหลาย

ด้าน เช่น การก่อสร้างถนน การติดตั งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน(สายดับ) เป็นต้น 
หาก อบต.มีงบประมาณก็ขอให้พิจารณาให้กับหมู่บ้านผมด้วยเพราะเป็นหมู่บ้านที่
มีพื นที่กว้างขวาง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เพราะผมเป็นคนในพื นที่และหมู่บ้าน
ห้วยลึกเป็นหมู่บ้านกว้างขวางต้องการโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงขอให้พิจารณา
จัดหางบประมาณด้วย ขอเชิญท่านอ่ืนแจ้งเรื่องต่อไป 

นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ขอสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นจะมอบให้หมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ดูแลหรือไม่ อย่างไร 
จึงขอให้ อบต.บ้านตุ่นด าเนินการท าข้อตกลงกับทางหมู่บ้าน หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้
เรียบร้อยไม่ควรปล่อยเป็นปัญหาคาราคาซังเพราะผู้ใหญ่บ้านปฎิเสธการรับทราบ
เรื่องดังกล่าว มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งขณะนี มีปัญหาเกิดขึ นในการใช้สถานที่ 
เช่น มีการลักลอบใช้ไฟฟ้า การขายอาหารในบริเวณนี  เป็นต้น 

นายบาล  บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
1. ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 การบริหารจัดการ

ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่วนั น  ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
เห็นว่าจะมอบให้แก่หมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ดูแลและรับผิดชอบพื นที ่เนื่องจากอยู่
ในพื นที่ของหมู่บ้านทั งนี เพ่ือความสะดวกในการปรับปรุง การสร้างรายได้ ให้แก่
หมู่บ้าน หรือการพัฒนาอ่ืนใดได้ตามแต่สะดวก อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางหมู่บ้าน
และชาวบ้านในพื นที่  หรือหากต้องการงบประมาณด าเนินการอ่ืนใดขอให้แจ้ง
มายัง อบต.เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ทั งนี จะแจ้งไปยัง
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ผู้ใหญ่บ้าน จึงขอน าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาแห่งนี หากท่านใดมีข้อเสนออ่ืนใด
โปรดเสนอ 

2. ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 การขอติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะหมู่บ้าน(สายดับ) ขณะนี ทาง อบต.ได้เสนอโครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่งขนาดใหญ่) ไปยังหน่วยงานอื่นแล้ว บริเวณสายโรงเรียนฟากกว๊าน
วิทยาคม ถึง บ้านห้วยลึก 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ตามที่ท่านนายก อบต.บ้านตุ่น ขอปรึกษาหารือกรณียกสถานที่ท่าเรือโบราณ
บ้านทุ่งกิ่ว ให้กับทางหมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 บริหารจัดการเอง ตามเหตุผลที่ได้
แจ้งไปแล้ว ขอเชิญทุกท่านเสนอข้อคิดเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กรณียก
สถานที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ให้กับทางหมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 บริหารจัดการ
เองนั น ผมเห็นด้วยเพราะเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้าน อีกทั งตั งอยู่ในเขตพื นที่ของ
หมู่บ้านด้วย  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 เสนอความเห็น 
นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
เกี่ยวกับการมอบท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ให้หมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ดูแล

ขอให้ อบต.บ้านตุ่นแจ้งรายละเอียดให้ผู้ใหญ่บ้านทราบโดยตรง เพราะได้สอบถาม
กับผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาปฏิเสธการรับทราบเรื่องนี   

นายธีรศักดิ์ เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กรณียก
สถานที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ให้กับทางหมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 บริหารจัดการ
เองนั น ขอให้สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 น าไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 
10 ทราบอีกทางหนึ่งด้วย ในการประชุมสภาครั งนี ก็ถือว่าทางสภาได้รับทราบแล้ว
และเห็นด้วยหากจะมอบให้แก่หมู่บ้านบริหารจัดการเอง 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กรณียก
สถานที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ให้กับทางหมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 บริหารจัดการ
เองนั น ผมเห็นว่าไม่ควรมีการลงมติแต่อย่างใด และขอให้ อบต.บ้านตุ่นแจ้งแก่
หมู่บ้านและท าความตกลงกันเอง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น กรณียกสถานที่ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ให้กับทางหมู่บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 
บริหารจัดการเองนั น เป็นเพียงกรณีขอน าปรึกษาหารือกันโดยไม่มีการลงมติ  จึง
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอความเห็น เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปปฏิบัติในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เนื่องจาก
ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์จาก
จังหวัด และได้มีโครงการปรับปรุงสถานที่อีกครั งในเวลาต่อมา และทางจังหวัดได้
ส่งมอบให้เป็นครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างแก่ อบต.บ้านตุ่นแล้ว กรณีจะรับมอบ หรือส่ง
มอบสถานที่ดังกล่าวให้หน่วยงานหรือผู้ อ่ืนจะต้องขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่ในครั งนี เป็นเพียงข้อปรึกษาหารือกันก่อนเท่านั น  มิได้จะขอลง
มติแต่อย่างใด  ทั งนี หาก อบต.บ้านตุ่นท าความตกลงกับหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย
แล้วจึงจะขอน าบรรจุในวาระการประชุมในคราวหน้า ซึ่งทาง อบต.บ้านตุ่นจะต้อง
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พูดคุยกับทางหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่เบื องต้นได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ใหญ่บ้านอ่านก่อน
เพ่ือสร้างความเข้าใจหากไม่เข้าใจอย่างไรจะได้เข้าไปชี แจง แต่ทางผู้ใหญ่บ้านก็ยัง
ไม่ติดต่อกลับมาแต่อย่างใด ซึ่งผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังเขาอีก
ครั ง 

นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน การบริหาร
ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10  ผมเห็นว่าหากท่านอยากมีรายได้ต้องปรับปรุง
เป็นที่พักเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว  โดยจะเห็น
ตัวอย่างจากการบริหารท่าเรือบ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างได้
อย่างเห็นได้ชัดเจนจากการบริหารท่าเรือบ้านสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ว่าสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่หมู่บ้านจริง ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ทั งนี ผมขอแนะน า
พนักงานที่โอนย้ายมาใหม่ ขอเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดแนะน าตัว 

นายคมภูศิษฐ์  นนท์พิมาณกิจ 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมนายคมภูศิษฐ์  
นนท์พิมาณกิจ  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ย้ายมาจากเทศบาลต าบลพระธาตุปู่
ก าเจ้า  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านนายก อบต. คณะ
ผู้บริหาร ปลัด อบต.และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เห็นผลงานและให้โอกาสร่วมงาน ณ 
อบต.แห่งนี  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไมม่ีขอเข้าสู่วาระต่อไป 
  
 6.3  เรื่องเสนอจากส านักงาน อบต. 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส านักงาน อบต. เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องแจ้งมี
ดังนี  

1. สืบเนื่องจากเหตุการณ์กราดยิงเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุทัยสวรรค์ 
จังหวัดหนองบัวล าภู จึงถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญอย่างมาก ผู้ที่ท างานด้านนี จึงมี
ความวิตกกังวลจะเกิดเหตุการณ์เลียนแบบ และทาง อบต.บ้านตุ่น จึงได้จัดประชุม
ปรึกษาหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างมาตรการป้องกันสร้างความปลอดภัย จึง
ได้มีข้อสรุปมาตรการสร้างความปลอดภัย ดังนี  

1.1 จะปรับเปลี่ยนเวลาอยู่เวรยามของ รปภ.อบต. จากช่วงเวลากลางคืน
ให้มาอยู่ช่วงเวลากลางวัน ส าหรับเวลากลางคืนจะให้ อปพร.ที่อยู่เวรช่วยตรวจตรา
สถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นครั งคราว 

1.2 การเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ที่เข้าไปบริเวณดังกล่าวแสดง
บัตรประจ าตัวทุกครั งซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับเด็ก โดยประตูจะเปิด - 
ปิด ด้านเดียว  การที่ผู้ปกครองมารับเด็กก่อนก าหนดเวลาเลิกเรียนให้เขียนค าร้อง
ยื่นก่อนและต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงให้พาเด็กไปได ้

1.3  หากมีงบประมาณเพียงพอจะติดตั งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 
2. โครงการก าจัดขยะเปียกทุกครัวเรือน  เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  จะมีวิธีด าเนินการตาม
รูปแบบในเอกสารที่แจกให้แก่ทุกท่าน  ทั งนี จะช่วยการก าจัดขยะเปียกเป็นอย่างดี  
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ป้องกันแมลงวันตอม  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
ด าเนินการเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย 

สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ถนนเส้นใหม่
ที่ส ารวจไปแล้ว ได้เสนอไปยังทางหลวงเพ่ือขอรหัสเป็นทางหลวงท้องถิ่น ส าหรับ
ถนนเส้นใหม่ที่ยังไม่ได้ด าเนินการอีกหลายเส้น เช่น ถนนหมู่ที่ 6 เบื องต้นสภาพ
พื นที่เป็นดินเลนหรือดินเดิมอยู่ยังไม่มีความแข็งแรงในการใช้สัญจรได้ จึงจะขอ
ความร่วมมือท่านสมาชิกสภา อบต.ในหมู่บ้านท าการส ารวจพื นที่หรือให้ท าเป็น
หนังสือแจ้งมายัง อบต.ลงพื นที่ส ารวจพร้อมกัน เพ่ือจะได้ของบประมาณไปยัง 
อบจ.ด าเนินการลงดินลูกรังเพ่ือปรับสถานที่ให้มีความหนาแน่นก่อนและปรับปรุง
เป็นถนนคอนกรีตในคราวต่อไป 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เนื่องจากศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ มีโครงการส่งเสริมเลี ยงหอยเชอรี่สีทอง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สัตว์เศรษฐกิจที่มีขึ นใหม่และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เช่น มีการซื อขาย
ผ่านแอปพลิเคชั่น LAZADA เป็นต้น หอยเชอรี่สีทองสามารถน ามารับประทานได้ 
เช่น ใส่ส้มต า เป็นต้น  ข้อแตกต่างจากหอยเชอรี่ทั่วไปคือ ไม่มีเส้นที่ท าให้เกิดพิษ 
หรือท าให้มึนเมา  ทั งนี เป็นสัตว์ที่เลี ยงง่ายแพร่เร็ว มีการวางไข่ภายใน 15 วัน 
จ านวน 1,000 ฟอง โดยจะกินพวกใบไม้ เช่น ใบตูน(ภาษาเหนือ) และอ่ืน ๆ ซึ่ง 
อบต.ได้น าร่องทดลองท าศูนย์เพาะพันธุ์ในกระชังบริเวณสถานีสูบน  าบ้านทุ่งกิ่ว
เบื องต้นมี 3 บ่อ โดยแบ่งเป็น  1.บ่อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 2. บ่ออนุบาล 3.บ่อขุน 
ราคาซื อขายโดยประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท  ในการนี ขอขอบคุณบ้านสันกว๊าน
ที่ได้อนุเคราะห์ยืมกระชังมาใช้เพ่ือทดลองเลี ยงหอย และจะมีการศึกษาดูงานอีก
ครั ง ณ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ท่านใดสนใจสามารถสอบถามหรือน าไป
ทดลองเลี ยงก่อนได ้

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายประยูร  ใจบาล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมขอแจ้ง
กิจกรรมของบ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ดังนี  

วันที่ 29 ตุลาคม 2565  
เวลา 9.00  น. พิธีทอดกฐิน ณ วัดดอกบัว 
เวลา 13.00 น. งานท าบุญศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดดอกบัว 
การแต่งกาย : ชุดพื นเมืองสีขาว 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามที่มีการ
จัดงานฌาปนกิจศพของพระสงฆ์วัดสันกว๊าน หมู่ที่ 8 ทางฝ่ายปกครองติติงเรื่อง
การเข้าร่วมงานซึ่งทางสมาชิกสภา อบต.ไม่มีความพร้อมเพรียงกัน เช่น เวลาเข้า
ร่วมงาน การแต่งกาย เป็นต้น  ในกิจกรรมครั งต่อไปจึงขอเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้ดีมิให้เกิดข้อบกพร่องอีก  
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ส าหรับข้อแนะน าในความผิดพลาด
ของการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  และผมจะปรับปรุงวิธีการท างานต่อไป  ท่าน
ใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

นายประยูร  ใจบาล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ส าหรับการ
แต่งกายร่วมกิจกรรมที่ได้แจ้งไปแล้วนั น ได้มีการแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนของ 
อบต.บ้านตุ่นในครั งก่อนแล้ว 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องการเข้า
ร่วมงานต่าง ๆ ภายในต าบล ทางฝ่ายปกครองเขามองว่าสมาชิกสภา อบต.ไม่มี
ความพร้อมเพรียงกันจริง จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบและปรับปรุงต่อไป 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 ท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่(ที่ประชุมไม่มีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม) หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ แล้ว  ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น  คณะผู้บริหารรวมทั งคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการประชุมก็ได้เสร็จสิ นส าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี และขอ
ปิดการประชุมครั งนี ไว้เพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

 
 
ปิดการประชุมเวลา    16.30   น. 
 

    ลงชื่อ    มนตรี  นทีนาถวรกุล   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  นทีนาถวรกุล) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  มีมติเห็นว่าการจด
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวัน 
อังคาร ที่  25  ตุลาคม  2565 ที่เลขานุการสภาฯ  ได้บันทึกไว้  มีเนื อหาถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ      ชาติชาย อูปแก้ว   ประธานตรวจรายงานการประชุม 
        (นายชาติชาย อูปแก้ว) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 8 
 

 
ลงชื่อ   กาบจันทร์  แท่งยา    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นางกาบจันทร์  แท่งยา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 10 
 

 
ลงชื่อ   ทิวากรณ ์ เสธา   กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายทิวากรณ์  เสธา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 7 
 
- ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวัน อังคาร  ที่  25  ตุลาคม  2565 
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัย วิสามัญ  สมัยที ่2 ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  15 
เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

ลงชื่อ      สมศักดิ์ กุลธรดิลก ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         ( นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก ) 

                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 


